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นายอนุชาติ  ขะสุวรรณ - เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงตรวจสอบรายชื่อ 

(เลขานุการสภาฯ) ผูเขารวมประชุมเม่ือเห็นวาครบองคประชุม  จึงสงสัญญาณ เรียกสมาชิกเขา

รวมประชุมและเชิญทานประธานดําเนินการประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้ง

ท่ี 2/2560 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - สวัสดีสมาชิกผูทรงเกียรติและคณะผูบริหาร เจาหนาท่ีและผูเขารวม 
(ประธานสภา ฯ) ประชุมทุกทาน ตามท่ีสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  ไดมีมติในท่ี

ประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ประจําป พ.ศ.2560  เม่ือวันท่ี  15 
กุมภาพันธ ๒๕60  โดยท่ีประชุมไดปรึกษาหารือและไดมีมติในการกําหนด
สมัยประชุม สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ประจําป พ.ศ. 2560  ตั้งแตวันท่ี  1 – 
15  สิงหาคม  2560 โดยมีกําหนดเวลา  15  วัน โดยอาศัยอํานาจตาม
พระราชบัญญัติสภาตําบลและองคการบริหารสวนตําบล พ.ศ.2537 และท่ี
แกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๖) พ.ศ. 25๕๒ มาตรา 54 ประกอบกับระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ. 25๔7 และ
ท่ีแกไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับท่ี ๒)  พ.ศ. ๒๕๕๔ ขอ 20,21 และ 22 
ประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง จึงประกาศใหทราบ     
สมัยประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  สมัยสามัญ  สมัยท่ี 3 
ประจําป  พ.ศ.2560 ตั้งแตวันท่ี  1 – 15  สิงหาคม  2560 ดังนั้น สภา
องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  จึงขอนัดประชุมสมัยสามัญ  สมัยท่ี  3  
ครั้งท่ี  2  ในวันพุธท่ี  9  สิงหาคม  2560  จะดําเนินการประชุมตาม
ระเบียบวาระการประชุม  

 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานจะแจงตอท่ีประชุม 

นายดลหมาน  ดานเทง    1.1  การเบิกจายเงินคาใชจายในการฝกอบรมและการเขารับการ 
 (ประธานสภา ฯ)   ฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมิชอบ   

1.2  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในราชการท่ี 9 

     

- ขอเรียนเชิญเจาหนาท่ีนําเรียนชี้แจงเพ่ิมเติม 
 

นายพิเชษฐ  โพธิแกว -    เรียนทานประธานสภา สมาชิกสภาผูทรงเกียรติ กระผมขอนําเรียน 
(หัวหนาสํานักงานปลัด) ชี้แจงเพ่ิมเติม ขอ 1.1  การเบิกจายเงินคาใชจายในการฝกอบรมและการเขา

รับการฝกอบรมขององคกรปกครองสวนทองถ่ินโดยมิชอบ มาจากอําเภอ 
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นายพิเชษฐ  โพธิแกว ควนกาหลง ไดมีหนังสือแจงมายังองคการบริหารสวนตําบลควนเก่ียวกับการ 
(หัวหนาสํานักงานปลัด) ตรวจสอบการใชจายเงินของสํานักงานตรวจเงินแผนดินจังหวัดสตูล ซ่ึงได 
 ตรวจสอบการเบิกจายเงิน คาใชจายในการฝกอบรมขององคกรปกครองสวน

ทองถ่ิน พบวา การจัดทําโครงการฝกอบรมการเบิกจายเงินไมถูกตอง ซ่ึงการ
จัดทําหลักฐานการเบิกจายเงินไมเปนไปตามขอเท็จจริงท่ีเกิดข้ึน อยางเชนการ
นํารายชื่อผูท่ีไมไดเขารับการฝกอบรมมาจัดทําหลักฐานในการเบิกจาย และ
การเบิกเงินคาใชจายในการฝกอบรมเกินกวาขอเท็จจริง อยางเชนผูเขารับการ
ฝกอบรม 30 คน  แตเบิกจาย 50 คน รวมถึงคาวิทยากรเกินกวาท่ีวิทยากร
บรรยายหรือใหความรูและการฝกอบรมมีการเดินทางไปดูงานพบวาไมได
เปนไปตามวัตถุประสงคเ พ่ือพัฒนาบุคลากรหรือเ พ่ิมประสิทธิภาพใน         
การทํางาน การฝกอบรมท้ังกอนและหลังในการไปศึกษาดูงานไมไดทําใหเกิด
ประโยชนอยางแทจริงเปนเพียงการแอบแฝงจัดใหครบตามกระบวนการ ตาม
กฎหมายกําหนด ก็คือตามระเบียบจัดใหการฝกอบรมกอนท่ีจะเดินทางไป
ศึกษาดูงาน แตก็จัดแบบแอบแฝงและการพิจารณาอนุญาตใหผูท่ีไมมีสวน
เก่ียวของหรือเปนประโยชนตอองคกรปกครองสวนทองถ่ินเขารวมในการ
ฝกอบรมและศึกษาดูงานและก็มีจํานวนมากเกินความจําเปน ซ่ึงลักษณะใน
การทัศนะศึกษาดูงานเนนไปในการทองเท่ียวเพ่ือความบันเทิงมากกวาการ
เพ่ิมพูนความรู ประสบการณ นี่คือผลท่ีสํานักงานตรวจเงินจังหวัดสตูลได
ตรวจสอบพบในพ้ืนท่ีจังหวัดสตูลของเรา ก็มีหลายแหงหลายพ้ืนท่ีท่ีถูกเรียก
เงินคืนกลับไปบางแลว ซ่ึงการจายเงินดังกลาวก็จะเปนความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 157  มาตรา 61  มาตรา 62  ลักษณะของการ
ทุจริต ซ่ึงมีโทษสูงสุดถึงข้ันจําคุก ทางจังหวัดไดแจงระเบียบและขอหนังสือสั่ง
การมาเพ่ือปฏิบัติโดยเครงครัด ขอนําเรียนตอท่ีประชุม ท้ังนี้สํานักงานปลัดได
แนบเอกสารรายละเอียดไวในหนังสือสงเรียบรอยแลว 

 

 ขอ 1.2  การจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ 
พระบรมราชินีนาถ ในราชการท่ี 9 วันท่ี 12 สิงหาคม 2560 ดังนี้ 
 

1. พิธีทําบุญตักบาตรถวายพระราชกุศลพระบาทสมเด็จพระ
ปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรและถวายพระพรชัยมงคล
สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  เนื่องในโอกาสวัน
เฉลิมพระชนมพรรษา  85 พรรษา  12 สิงหาคม  2560  ณ บริเวณหนาท่ี
ทําการองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

 
2. พิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจาสิริ กิติ 

พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลท่ี 9  เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระ
ชนมพรรษา  85 พรรษา  12 สิงหาคม  2560 ณ ศาลาประชาคมอําเภอ
ควนกาหลง 

3. พิธีถวายเครื่องราชสักการะ และพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัย
มงคล ณ ศาลากลางจังหวัดสตูล สําหรับรายละเอียดไดแนบเอกสารการ
ประชุมใหทุกทานดูเปนท่ีเรียบรอยแลว  
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นายดลหมาน  ดานเทง    -   ขอขอบคุณคุณพิเชษฐ โพธิแกว ท่ีไดชี้แจงขอมูลดังกลาว 
   (ประธานสภา ฯ)   -    ขอดําเนินการประชุมตอในระเบียบวาระท่ี 2 

 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม 

นายดลหมาน  ดานเทง  2.1  รับรองรายงานการประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง  

   (ประธานสภา ฯ)  สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 1  
 

 -  ขอแจงทางสมาชิกทุกทานใหทราบวาเนื่องจากไดประชุมในเวลาใกลเคียงกัน ทาง

ฝายเลขาจัดพิมพรายงานยังไมเสร็จสมบูรณ จึงขอเลื่อนใหรับรองในสมัยถัดไปนะครับ 

-    ขอดําเนินการประชุมตอในระเบียบวาระท่ี 3 
 

ระเบียบวาระท่ี ๓ กระทูถาม 

3.1 เรื่องรถบรรทุกน้ําชํารุดเสียหาย ขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ เปยคง 
ท่ียื่นกระทูถามครับ 

นายประสิทธิ์ เปยคง -    เรียนทานประธานสภา รถบรรทุกน้ําชํารุดเสียหายหลายวันแลวทําไม- 
  (ส.อบต.ม.11) คณะผูบริหารจึงไมเรงดําเนินการซอมแซม แกไข ปรับปรุง ใหใชงานได

ตามปกติ ถาหากเกิดอัคคีภัยจะเอารถบรรทุกน้ําท่ีไหนไปชวยครับทาน และ
ในชวงฤดูแลงท่ีจะมาถึงเราจะแกปญหาเอารถบรรทุกน้ําท่ีไหนไปสงน้ําใหกับ 
พ่ีนองประชาชนท่ีไดรับความเดือดรอนจากภัยแลงครับ 

 

นายดลหมาน  ดานเทง  -   ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง 

   (ประธานสภา ฯ)  -   เรียนเชิญคณะผูบริหารตอบกระทูถาม 
 

นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ -    เรียนทานประธานสภา ระเบียบวาระท่ี 3  กระทูถามตามท่ีคุณประสิทธิ์ 
 (นายก อบต.ควนกาหลง) ไดตั้งคําถามเก่ียวกับรถบรรทุกน้ําท่ีมีความชํารุดเสียหาย ขอนําเรียนวาขณะนี้

อยูในชวงท่ีแตงตั้งคณะกรรมการข้ึนมาเพ่ือตรวจสอบเหตุท่ีทําใหรถบรรทุกน้ํา
เกิดความเสียหาย ซ่ึงในระเบียบของพัสดุการเกิดการเสียหายของทรัพยสิน
ของทางราชการ กอนท่ีจะทําการซอมบํารุงนั้นจะตองแตงตั้งคณะกรรมการ
ข้ึนมาตรวจสอบขอเท็จจริง หากตรวจสอบพบวาเหตุการณนั้นไมไดเกิดจาก
ความประมาทเลินเลอใหทรัพยสินของราชการเสียหาย องคการบริหารสวน
ตําบลก็สามารถตั้งจายงบประมาณในการซอมบํารุงได แตหากวาการ
ตรวจสอบพบวามีการประมาทผูท่ีกระทําใหทรัพยสินนั้นเกิดความเสียหายก็
จะตองดําเนินการชดใชคาเสียหายในการซอมบํารุงดังกลาว ตองขอประทาน
โทษทานสมาชิกสภาดวยท่ีไดดําเนินการลาชา อยางไรก็ตามแตผมจะกําชับ 
เรงรัด เจาหนาท่ีในการดําเนินการตามข้ันตอนท่ีจะไดรถบรรทุกน้ํามาใช
บริการใหพ่ีนองประชาชนตําบลควนกาหลงอยางท่ีผานมา 
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นายดลหมาน  ดานเทง  -   ขอขอบคุณ คณะผูบริหารท่ีไดตอบกระทูของคุณประสิทธิ์ และไดชี้แจงเปน 

   (ประธานสภา ฯ)  ท่ีเรียบรอยแลว  

  -  ขอดําเนินการประชุมตอในระเบียบวาระท่ี 4 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องท่ีคณะกรรมการสภาทองถิ่นตั้งข้ึนพิจารณาเสร็จแลว 

- ไมมี  -  

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม 
 

   สํานักปลัด 1 รายการ 

5.2 การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ  

พ.ศ.2561 (ข้ันรับหลักการ) ขอท่ี 47 ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย          

วาดวยขอบังคับการประชุมสภาทองถ่ิน พ.ศ.2547 ขอท่ี 47 ในการพิจารณา

ญัตติรางขอบัญญัติวาระท่ีหนึ่ง ใหท่ีประชุมสภาทองถ่ินปรึกษาในหลักการแหง

รางขอบัญญัติและลงมติวาจะรับหลักการแหงรางขอบัญญัตินั้นหรือไม หากมี

สมาชิกสภาทองถ่ินประสงคจะอภิปราย หามมิใหลงมติกอนท่ีสมาชิกทองถ่ิน

ไดอภิปรายในเรื่องนั้นพอสมควรแลว 

- แตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  (ไมนอยกวา 3 ทานและไมเกิน 7 ทาน)  
- เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
- กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ (ไมนอยกวา 24 ชม.) 
ขอท่ี 45 ญัตติรางขอบัญญัติงบประมาณจะพิจารณาสามวาระรวดเดียวไมได 

และในการพิจารณาวาระท่ีสองใหกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไม

นอยกวายี่สิบสี่ชั่วโมงนับแตสภาทองถ่ินมีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติ

งบประมาณนั้น 

-   เรียนเชิญคณะผูบริหารนําเสนอ 

นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ -    เรียนทานประธานสภา ตามท่ีองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงไดจัด 
 (นายก อบต.ควนกาหลง) ทําแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) โดยผานความเห็นชอบของ

สมาชิ ก สภ าองค ก า รบริ ห า ร ส ว นตํ า บลคว นกาหล งต ามร ะ เบี ย บ
กระทรวงมหาดไทยวาดวยการจัดทําแผนพัฒนาขององคกรปกครองสวน
ทองถ่ิน พ. ศ. 2548  และแกไขเพ่ิมเติม (ฉบับท่ี 2) พ. ศ. 2559  และได
ประกาศใชแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ปในวันท่ี 30  พฤศจิกายน 2559 ไปแลวนั้น 
และไดเพ่ิมเติมเปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป (พ.ศ.2561-2564) ครั้งท่ี 
1  ในวันท่ี 1 สิงหาคม  2560 โดยผานความเห็นชอบของสภาองคการ
บริหารสวนตําบลควนกาหลงไปแลวเชนกัน สําหรับแผนพัฒนาทองถ่ินสี่ป 
(พ.ศ.2561-2564) ไดจัดใหมีเวทีประชาคมตําบล เวทีประชาคมหมูบาน
วิเคราะหสภาพปญหาความเดือดรอนความตองการของพ่ีนองประชาชนใน
ทองถ่ินท้ังหมดของพ้ืนท่ีตําบลควนกาหลง พรอมกันนั้นก็ไดดําเนินการตาม
นโยบายของรัฐบาลและตามยุทธศาสตรของประเทศ  
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 ตามยุทธศาสตรกลุมจังหวัด พัฒนาจังหวัดและตามนโยบายของผูบริหาร

ทองถ่ินท่ีไดแถลงตอสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงกอนท่ีจะรับ
ตําแหนงผูบริหารทองถ่ิน  แบบนี้คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลควน
กาหลงไดรวบรวมสภาพปญหาและวิเคราะหปญหาความตองการของพ่ีนอง
ประชาชนจัดทําเปนโครงการเพ่ือเสนอเปนรางขอบัญญัติ งบประมาณรายจาย
ประจําป พ. ศ. 2561  ตอสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงอีกครั้ง
หนึ่ง ฉะนั้น ในโอกาสนี้ คณะผูบริหารองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงจึง
เสนอรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ.ศ.2561 ตอสภาองคการ
บริหารสวนตําบลควนกาหลง จึงขอชี้แจงใหทานประธานและสมาชิกทุกทาน
ไดทราบถึงสถานะการคลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายการดําเนินการ 
ในปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ดังตอไปนี้ 

1. สถานการณคลัง 
1.1 งบประมาณรายจายท่ัวไป ในปงบประมาณ พ.ศ.2560 ณ วันท่ี 

2 สิงหาคม พ.ศ.2560 องคกรปกครองสวนทองถ่ินมีสถานะ
การเงิน ดังนี้ 

1.1.1 เงินฝากธนาคาร จํานวน 92,183,235.70 บาท 
1.1.2 เงินสะสม จํานวน 33,937,162.68 บาท 
1.1.3 เงินทุนสํารองเงินสะสม จํานวน 22,599,616.30 บาท 
1.1.4 รายการท่ีไดกันเงินไวแบบกอหนี้ผูกพันและยังไมได   
        เบิกจาย จํานวน 1 โครงการ รวม 671,000.00 บาท 
1.1.5 รายการท่ีไดกันเงินไวโดยยังไมไดกอหนี้ผูกพัน จํานวน 5     
          โครงการ รวม 426,041.00 บาท 
 

1.2 เงินกูคงคาง จํานวน 0.00 บาท 
2. การบริหารงบประมาณ ในปงบประมาณ 2560 ณ วันท่ี 2  

สิงหาคม  พ.ศ.2560 
(1) รายรับจริง จํานวน 71,124,299.21 บาท ประกอบดวย 

หมวดภาษีอากร จํานวน   731,227.73  บาท 
หมวดคาธรรมเนียม คาปรับ และใบอนุญาต จํานวน  271,724.60 บาท 
หมวดรายไดจากทรัพยสิน จํานวน 728,194.08 บาท 
หมวดรายไดจากสาธารณูปโภค/การพาณิชย จํานวน 198,850.00 บาท 
หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด จํานวน  168,914.50 บาท 
หมวดรายไดจากทุน จํานวน  0.00 บาท 
หมวดภาษีจัดสรร จํานวน  20,708,293.80 บาท 
หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป จํานวน 47,656,518.00 บาท 

(2)  เงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค จํานวน 0.00 บาท 
(3) รายจายจริง จํานวน 43,556,550.16 บาท ประกอบดวย 

        งบกลาง จํานวน 12,607,395.00 บาท 
        งบบุคลากร จํานวน   13,415,675.00 บาท 
        งบดําเนินงาน จํานวน 8,612,186.56 บาท 
        งบลงทุน จํานวน  3,322,400.00 บาท 
        งบรายจายอ่ืน จํานวน  0.00 บาท  



 
- 7 – 
        งบเงินอุดหนุน จํานวน 5,598,893.60 บาท 
(4) รายจายท่ีจายจากเงินอุดหนุนท่ีรัฐบาลใหโดยระบุวัตถุประสงค                       
      3,233,100.00 บาท 
(5) รายจายท่ีจายจากเงินสะสม จํานวน 0.00 บาท 
(6) รายจายท่ีจายจากเงินทุนสํารองเงินสะสม 0.00 บาท 
 

                   คําแถลงงบประมาณ 
                ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561  
องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง อําเภอควนกาหลง  จังหวัดสตูล 

          รายรับจริง ป  
2559 

ประมาณการ ป 
2560 

ประมาณการ ป 
2561 

รายไดจัดเก็บเอง       

  หมวดภาษีอากร 767,326.85 695,000.00 740,000.00 

  หมวดคาธรรมเนียม 
คาปรับ และใบอนุญาต 

389,579.20 239,000.00 267,200.00 

  หมวดรายไดจาก
ทรัพยสิน 

746,974.78 700,000.00 805,500.00 

  หมวดรายไดจาก
สาธารณูปโภคและการ
พาณิชย 

234,830.00 200,000.00 200,000.00 

  หมวดรายไดเบ็ดเตล็ด 146,702.00 86,000.00 92,300.00 

  หมวดรายไดจากทุน 0.00 0.00 0.00 

รวมรายไดจัดเก็บเอง 2,285,412.83 1,920,000.00 2,105,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลเก็บแลวจัดสรรใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น    

  หมวดภาษีจดัสรร 24,821,467.12 23,080,000.00 25,145,000.00 

รวมรายไดท่ีรฐับาลเก็บแลว
จัดสรรใหองคกรปกครอง

สวนทองถิ่น 

24,821,467.12 23,080,000.00 25,145,000.00 

รายไดท่ีรัฐบาลอุดหนุนใหองคกรปกครองสวนทองถิ่น  

  หมวดเงินอุดหนุนท่ัวไป 20,892,253.00 48,074,000.00 51,250,000.00 

รวมรายไดท่ีรฐับาลอุดหนุน
ใหองคกรปกครองสวน

ทองถิ่น 

20,892,253.00 48,074,000.00 51,250,000.00 

รวม 47,999,132.95 73,074,000.00 78,500,000.00 
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 บันทึกหลกัการและเหตุผล 

    

                      ประกอบรางขอบัญญัติ  งบประมาณรายจาย 
     ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 ของ องคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

ดาน ยอดรวม 

ดานบริหารท่ัวไป   

  แผนงานบริหารงานท่ัวไป 16,232,640 

  แผนงานการรักษาความสงบภายใน 792,200 

ดานบริการชุมชนและสังคม   

  แผนงานการศึกษา 23,750,000 

  แผนงานสาธารณสุข 3,282,000 

  แผนงานเคหะและชุมชน 14,881,560 

  แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชน 1,023,180 

  แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 830,000 

ดานการเศรษฐกจิ   

  แผนงานการเกษตร 60,000 

ดานการดําเนินงานอ่ืน   

  แผนงานงบกลาง 17,648,420 

งบประมาณรายจายท้ังสิ้น 78,500,000 

                                                                      

คําแถลงงบประมาณ 
ประกอบงบประมาณรายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 

รายจาย รายจายจริงป 
2559 

ประมาณการ ป 
2560 

ประมาณการ ป 
2561 

จายจาก
งบประมาณ 

      

  งบกลาง 1,620,402.00 18,361,470.00 17,648,420.00 
  งบบุคลากร 11,695,723.00 19,899,210.00 20,824,680.00 

  งบดําเนินงาน 10,999,856.32 17,706,975.00 18,165,900.00 

  งบลงทุน 5,570,890.00 11,578,300.00 16,311,000.00 

  งบรายจายอ่ืน 0.00 30,000.00 0.00 

  งบเงินอุดหนุน 6,110,746.31 5,498,045.00 5,550,000.00 

รวมจายจาก
งบประมาณ 

35,997,617.63 73,074,000.00 78,500,000.00 

รวม 35,997,617.63 73,074,000.00 78,500,000.00 
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นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ -    ในสวนของรายละเอียดท้ังหมด กระผมไดสั่งการใหทางเจาหนาท่ีจัดทํา 
 (นายก อบต.ควนกาหลง) เอกสารประกอบในการพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจํา               

ป งบประมาณ พ.ศ.2561 โดยนําสงใหทานสมาชิกท้ังหลายเปนท่ีเรียบรอย
แลว สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ แกไขเพ่ิมเติม หรือทวงติง สามารถนําเสนอ
ได 

 

นายอภิสิทธิ์ คงสม -    ขอใหคณะผูบริหารนําเรียนแตเพียงเทานี้เพราะวาเอกสารกิจกรรม 
(รองประธานสภาฯ) โครงการตางๆ สมาชิกสภาทุกทานไดรับเปนท่ีเรียบรอยแลวซ่ึงในสวน

รายละเอียดตางๆเหลานี้ถาหากสมาชิกสภาทานใดมีขอซักถามเสนอแนะก็ขอ
เรียนเชิญ  

 - ขอเรียนเชิญ คุณมุสตอฝน แกสมาน 
 

นายมุสตอฝน แกสมาน  - เรียนทานประธานสภาฯ กระผมมีขอสงสัยในสวนของโครงการไฟฟาและ 

  (ส.อบต.ม.1) ถนนดูแลวรูสึกวาหมูท่ี 1 ขาดหายไปไมทราบวาแกไขหรือตกไปหรืออยางไร
ฝากคณะผูบริหารชี้แจงดวย 

 

นายอภิสิทธิ์ คงสม -    ขอขอบคุณ คุณมุสตอฝน แกสมาน 
(รองประธานสภาฯ) -    ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารตอบขอซักถาม 
 
 

นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ  -    กระผมกําลังจะนําเรียนชี้แจง ตองขอโทษดวย ในสวนของการอุดหนุนไฟฟา 

(นายก อบต.ควนกาหลง) ขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงในการติดตั้งสายไฟ (สายดับ) มีอยู 2 
หมูบานในปพ. ศ. 2561  ก็คือหมูท่ี 1 บานหวยน้ําดําและหมูท่ี 7 บานซอย 8  ท่ี
ไมไดบรรจุไวในรางขอบัญญัติเนื่องจากวางบประมาณดังกลาวนั้น องคการบริหาร
สวนตําบลควนกาหลงไดสงหนังสือไปยังการไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอควนกาหลงใน
การท่ีจะประมาณการราคาท้ังหมดในการเดินสายไฟ (สายดับ) ขณะนี้อยูใน
ระหวางการดําเนินการ เม่ืออยูในระหวางดําเนินการทําใหไมรูยอดงบประมาณท่ี
แทจริงท้ังของหมู 1 และหมูท่ี 7  แตวางบประมาณในสวนนี้ก็ไดตั้งไวในงบกลาง
ท้ัง 2 หมูครับ เม่ือทางไฟฟาสวนภูมิภาคอําเภอควนกาหลงไดดําเนินการเสร็จแลว
ทางองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงก็จะตั้งจายเปนรายการใหมเ พ่ือ
ดําเนินการตอไป 

 

นายอภิสิทธิ์ คงสม -    ขอขอบคุณ คณะผูบริหารตอบขอซักถาม 
(รองประธานสภาฯ) -   ขอเรียนเชิญ คุณธวัชชัย พงหลง 
 
 

นายธวัชชัย พงหลง -  ในหนาท่ี 4/30 โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพ่ือพัฒนาทองถ่ิน 
   (ส.อบต.ม.1)    ทางองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงไดจัดทําโครงการนี้แลวประสบความ 

สําเร็จเปนอยางดี แตท่ีเปนขาวอยูในชวงนี้ก็คือบางทองถ่ิน เขียนโครงการไปทัศน
ศึกษาดูงานจํานวน 50 คนแตเขารวมจริงๆ 30 คนทําใหทางสํานักงานตรวจเงิน
แผนดิน ทําหนังสือทวงติงออกมา แตสําหรับองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง
ของเราปฏิบัติตามกฎระเบียบเปนอยางดีและไดรับคําชมเชยจากหนวยงานตางๆ
เพราะวาเราไปดูงานกันจริงๆ ดังนั้นกระผมอยากจะใหจัดโครงการไวเหมือนเดิม 
ถาจัดใหมีก็แค 4 วัน ผมวาไมตองไปดีกวา เพราะเวลาเดินทางก็หมดแลว ขอบคุณ
ครับ 
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นายอภิสิทธิ์  คงสม  -   ขอขอบคุณ คุณธวัชชัย พงหลง กระผมจะใหทางคณะผูบริหารตอบคําถาม 

(รองประธานสภา)  ทีเดียวนะครับ สมาชิกทานใดมีขอสงสัยในรางขอบัญญัติ ขอเรียนเชิญ 

    -     ขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ เปยคง 
 

นายประสิทธิ์ เปยคง  -  เรียนทานประธานสภาฯ แผนงานศาสนาและวัฒนธรรมหายไปไหนหมดครับ   

(ส.อบต.ม.11)  คงเหลือแตงานสืบสานประเพณีชักพระเพียงอยางเดียว ไมทราบวาโดนบังคับ

ท้ังหมดเลยหรือไรครับทาน กระผมมีความสงสัยในประเด็นนี้ 
 

 

นายอภิสิทธิ์  คงสม  -   ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง กอนท่ีทานสมาชิกท้ังหลายลุกข้ึนอภิปราย 

(รองประธานสภา)  กรุณาแจงหมายเลขหนาเอกสารรางขอบัญญัติดวย เพ่ือทางคณะผูบริหารไดตอบ

คําถามไดรวดเร็ว 

  - ขอเรียนเชิญคุณรอสนัน เส็มเล็ม 
 

นายรอสนัน  เส็มเล็ม   -  เรียนทานประธานสภาฯ กระผมมีเรื่องท่ีจะนําเรียนชี้แจงและก็แลกเปลี่ยนกับ 

(ส.อบต.ม.6) ทางคณะผูบริหารเรื่องของงบประมาณ รางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
พ.ศ 2561 ถาดูตามรายละเอียดแลวก็คือ โครงการท่ีไดนําเสนอเขาขอบัญญัติใน
รอบนี้ก็ถือวาครอบคลุมไปตามระเบียบขอกฎหมายท่ีกําหนดไว แตวายังมีในสวนท่ี
ตกหลนหรือในสวนท่ีนาจะดําเนินการกอนเขาขอบัญญัติ เพราะวามีหลายประเด็น
อยูดูแลวการตั้งงบประมาณรายจายประจําปไมวาจะเปนกิจกรรมไหนก็ตาม สวน
ใหญแลวจะตั้งลอกับของเดิม เชน แผนงานสรางความเขมแข็งของชุมชนหนาท่ี 
24/30  ถาเราดูสถานะขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ณวันนี้ ดวย
ศักยภาพของคณะผูบริหารตลอดจนเจาหนาท่ีทุกสวนทุกฝาย วันนี้ หลายทองถ่ิน
หลายองคกรไดเขามาใชประโยชนในพ้ืนท่ีของตําบลควนกาหลง แตวาเราใชโอกาส
ตรงนี้ไมเปนหรือวาไมไดเอาประโยชนจากผู ท่ีมาศึกษาดูงาน ยกตัวอยางมาดู
โครงการสวนใหญแลวเปนการฝกอบรมไมวาจะเปนเรื่องของกลุมอาชีพสตรี 
ผูสูงอายุ เด็ก เปนตน แตเรามองขามไปก็คือการสรางความเขมแข็งท่ียั่งยืนใหกับ
ชุมชน ทําไมองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงไมตั้งงบประมาณท่ีจะไป
สนับสนุนศูนยเรียนรูชุมชน ผมเองพยายามสังเกตอยูหลายป สวนใหญแลวศูนย
เรียนรูระดับชุมชนเปนความสามารถของพ่ีนองประชาชนท่ีไดดําเนินการแลวใหคน
อ่ืนเขาไปเรียนรู เพราะวาหนวยงานสวนใหญจะเขาไปแบบฉาบฉวย โดยใชโอกาส
ของคนท่ีทํากิจกรรมท่ีสามารถจับตองได  ยกตัวอยางเชน เรียนรูทางดาน
การเกษตรวันนี้หลายพ้ืนท่ีหลายหมูบานไดพัฒนาตัวเองยกระดับใหคนอ่ืนเขาไป
เรียนรู หากวันนี้ทองถ่ินอ่ืนๆจะมาศึกษาดูงานโดยผานมายังองคการบริหารสวน
ตําบลควนกาหลง แลวเราไดสนับสนุนอะไรใหกับชาวบานบางหรือไม ประเด็นนี้
สําคัญอยูนะครับ สวนใหญแลวตั้งงบประมาณไวแคปละหม่ืนสองหม่ืน แมกระท่ัง
ปายท่ีจะข้ึนวาศูนยเรียนรูชุมชนก็ไมมีคําวาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง
เลย อดีตกอนหนานี้ครับผมเองเคยพูดผานทางศูนยถายทอดเทคโนโลยีการเกษตร 
เคยทํามาครั้งหนึ่งหลายปมาแลว เวลาผานไปปายเหลานี้ชํารุดเสียหาย อยาก
ทราบวาทําไมเราไม 
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 สนับสนุนกิจกรรมของชุมชนในเรื่องเหลานี้ใหยกระดับข้ึนมาเพ่ือรองรับการ
มาทัศนศึกษาของหนวยงานอ่ืน พรอมท้ังเปนแหลงเรียนรูของชุมชนของประชาชน
ตําบลควนกาหลงใหมีความเจริญกาวหนาตอไป 

 ถาเรามาดูแผนงานการเกษตร ประชาชนสวนใหญในพ้ืนท่ีตําบลควนกาหลง
ประกอบอาชีพดานการเกษตร แลวทานมาเปดดูรางขอบัญญัติตั้งงบประมาณท่ีจะ
ไปอุดหนุนสงเสริมนั้นเทาไหร  สี่หม่ืนกับสองหม่ืนบาท เทานั้นครับ ถามวาวันนี้
ราคาพืชผลทางการเกษตร ราคายางพาราตกต่ําแลวทางองคการบริหารสวนตําบล
ควนกาหลงคิดกันบางหรือไมวาจะหนุนเสริมเพ่ิมศักยภาพ ยกระดับใหกับพ่ีนอง
เกษตรกรอยางไร ตั้งงบไวแคหกหม่ืนบาท มิหนําซํ้างบประมาณท่ีตั้งไวก็เพ่ือการ
ปลูกปา พิทักษปาตนน้ํา ไมเ ก่ียวอะไรกันเลยในการสงเสริมแผนงานดาน
การเกษตร พ่ีนองตําบลควนกาหลงถามวากระผมเห็นดวยหรือไมกับรางขอบัญญัติ
ในครั้งนี้ ตอบวาเห็นดวยครับ แตทําไมคณะผูบริหารจึงไมสงเสริมในดานการแปร
รูปสินคาทางดานการเกษตรท่ีมีอยูจริง สัมผัสไดและเกิดประโยชนโดยตรงกับพ่ี
นองเกษตรกร ทําไมจึงไมเขาไปสนับสนุนในเรื่องนี้ ผลสุดทายไดประโยชนอะไร
ข้ึนมาบางหรือไม  
 

 ประเด็นตอมาเรื่องของการจัดการขยะในหนาท่ี 23/30 ก็เชนเดียวกัน ก็คือ
ลอมาจากเดิมในปท่ีแลวงบประมาณตั้งไว 30,000 บาทวันนี้เราควรจะเพ่ิม
งบประมาณเพ่ือเขาไปยกระดับอุดหนุนเสริมในเรื่องของการจัดการขยะไดแลว ก็
คือการเพ่ิมศักยภาพของธนาคารขยะ การปลูกจิตสํานึกของคนในชุมชนท่ีจะแปลง
ขยะใหเปนทุนควรเล็งเห็นความสําคัญในเรื่องนี้ใหมากข้ึนกวาเดิม  
  

 ประเด็นตอมาโครงการเทศกาลปนชมสวน ชวนชิม อ่ิมผลไม ในหนาท่ี 
28/30  หมวดของการสงเสริมการทองเท่ียว ปนี้กําลังจะเขามาเปนปท่ี 3 แลว 
งบประมาณท่ีตั้งไวเขาไปใหมก็นาจะเปนปท่ี 4 ท่ีจะเขาไปดําเนินการกระผมก็เก็บ
เก่ียวนําเอาบทเรียนในปท่ีผานๆมา ควรจะมีการปรับปรุงแกไขยกตัวอยางเชน เรา
นํานักทองเท่ียวปนเขาไปในสถานท่ีทองเท่ียว ณ ท่ีจุดเดิมท้ัง 2 ครั้ง และนี่ก็เปน
ครั้งท่ี 3 ไมมีการปรับเปลี่ยนแปลงอะไรเลยมีก็แตจะขามไปบางจุดเทา
นั้นเอง  กระผมขอถามยอนกลับไปวาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงเองมี
แผนท่ีจะปรับปรุงภูมิทัศนแหลงสถานท่ีทองเท่ียวบางหรือไม ไมวาจะเปนน้ําตก ถํ้า 
บอน้ํารอน ควรจัดทําเรื่องนี้เขาไปดวยแตไมมีเลย ซ่ึงตามจริงแลวองคการบริหาร
สวนตําบลควนกาหลงควรจัดตั้งงบประมาณในการปรับปรุงภูมิทัศน การกอสราง 
การสงเสริมในดานตางๆเพ่ือรองรับนักทองเท่ียว กระผมไดพูดคุยกับชาวบาน
บริเวณพ้ืนท่ีใกลเคียงแหลงน้ําตกบอกเลยวาเจาหนาท่ีท่ีไดลงไปสํารวจน้ําตกเพ่ือ
จะจัดกิจกรรมจากวันนั้นจนถึงวันนี้มีแตคนขับรถกับรถเจซีบีหรือรถตักหนา - ขุด
หลังเทานั้นท่ีเขาไปปรับพ้ืนท่ี ทุกสิ่งทุกอยางยังคงเหมือนเดิมไมมีการเปลี่ยนแปลง
หรือพัฒนาใหดีข้ึน  
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นายอภิสิทธิ์  คงสม  -   มีผูยกมือประทวงครับ  

(รองประธานสภา)  -   ขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ เปยะคง 
 

นายประสิทธิ์ เปยคง  -  ขออนุญาตทานประธาน ขอใหคุณรอสนัน พูดใหตรงประเด็นหนอยครับทาน 

  (ส.อบต.ม.11)  ในเรื่องของการจัดการกับขอบัญญัติคนละเรื่องกันครับทานประธาน 
 

นายอภิสิทธิ์  คงสม  -   ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง 

(รองประธานสภา)  -   ขอเรียนเชิญคุณดลหมาน ดานเทง 
 

นายดลหมาน ดานเทง -   เรียนทานประธาน การพิจารณารางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป 
    (ส.อบต.ม.6) งบประมาณพ. ศ. 2561  ซ่ึงตามความจริงแลวสวนของการพิจารณาราง

ขอบัญญัติทางคณะผูบริหารพิจารณารางขอบัญญัติใหแลวเสร็จ แลวก็เสนอราง
ขอบัญญัติตอสภาโดยการรายงานตอท่ีประชุมสภาใหหมดกอน แลวก็ใหสมาชิก
อภิปรายในสวนของรางขอบัญญัติงบประมาณรายจาย ซ่ึงเม่ือสักครูคณะผูบริหาร
ไดใหเจาหนาท่ีแตละสวนรายงาน แกไข และคณะผูบริหารอยางรายงานไมแลว
เสร็จขอฝากเรื่องนี้ดวย ซ่ึงการพิจารณารางขอบัญญัติเปนเรื่องท่ีสําคัญมาก 

 

นายอภิสิทธิ์  คงสม  -   ขอขอบคุณ คุณดลหมาน และขอใหคุณรอสนัน ชวยรวบรัดดวยครับ เอา    

(รองประธานสภา)  ประเด็นท่ีสําคัญ ขอเรียนเชิญครับ 
 

นายรอสนัน  เส็มเล็ม   -  เรียนทานประธานสภาฯ กระผมพูดอภิปรายอยูในประเด็นครับทานประธาน 

(ส.อบต.ม.6) ทางคณะผูบริหารควรเพ่ิมรายละเอียดในตัวงบประมาณของโครงการวงเงิน 
150,000.- บาท เพ่ือท่ีจะปรับปรุงบํารุงสถานท่ีทองเท่ียวเขาไปดวย ถาเราไมใช
โอกาสตรงนี้แลวจะใชโอกาสตรงไหนในการปรับปรุงบํารุงสถานท่ีทองเท่ียวเพ่ือ
รองรับนักทองเท่ียวท่ีจะเขามายังแหลงทองเท่ียวตามสถานท่ีตางๆในตําบลควน
กาหลง  ท่ีกลาวมาก็คือวาเราไมใชแตจะทํารายการท่ีจะจัดซ้ือผลไมอยางเดียวหรือ
คาอาหารวางอะไรพวกนี้ ควรจะหนุนเสริมงบประมาณรายละเอียดโครงการ
เพ่ิมเติมเขาไปบํารุงปรับปรุงแหลงทองเท่ียวดวย ท้ังนี้คณะผูบริหารจะจัดโครงการ
บริหารจัดการแหลงทองเท่ียวปละ 300,000.- บาท ก็ไมเปนไรแตผมคิดวาฝาย
สภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงก็คงจะเห็นดวยกับเรื่องนี้ 

 

ประเด็นสุดทายในเรื่องของ สปสช.ผมก็ได เขาประชุมดวยในสวนนี้ 
งบประมาณปกอนหนานี้ปรากฏวามีงบประมาณเหลือจายเพราะติดขัดในเรื่องของ
การคียขอมูล เม่ือมาดูแลวงบประมาณในสวนนี้ก็คงตองตกไปเพราะฉะนั้นก็ฝาก
ทางคณะผูบริหารหาคนเขามาดูแลจัดการเรื่องนี้ดวยดูในสวนของสาธารณสุขเพ่ือ
ประโยชนตอพ่ีนองประชาชน กลุมชุมชนตางๆ อีกเรื่องหนึ่งตามท่ีทานรองนายกได
เขารับธงสมัชชาคนสตูลทราบขาววาพ้ืนท่ีตําบลควนกาหลงของเราจะเปนเจาภาพ
ในสวนนี้ก็คงจะใชงบประมาณไมมากขอฝากคณะผูบริหารชวยจัดสรรงบประมาณ
จากงบกลางเขามาดูแลในเรื่องนี้ดวย  
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นายอภิสิทธิ์  คงสม  -   ขอขอบคุณ คุณรอสนัน สําหรับขอสอบถามของทานสมาชิกกระผมจะใหทาง 

(รองประธานสภา) คณะผูบริหารนําเรียนชี้แจงกอนประเด็นของคุณธวัชชัย พงหลง โครงการฝกอบรม
เชิงปฏิบัติการเพ่ือการพัฒนาทองถ่ิน ประเด็นของทานประสิทธิ์ เปยคง แผนงาน
สืบสานประเพณีและวัฒนธรรม ประเด็นของทานรอสนัน 
- ขอเรียนเชิญคุณดลหมาน ดานเทง 
 

นายดลหมาน ดานเทง -   เรียนทานประธาน กระผมขอหารือทานประธานขอใหคณะผูบริหารเสนอราง 
    (ส.อบต.ม.6) ขอบัญญัติใหจบกอน แลวคอยตอบขอซักถามของสมาชิกฯ 
 

นายอภิสิทธิ์  คงสม  -   ขอเรียนอยางนี้ ก็คือวากระผมไดรวบรัดใหคณะผูบริหารนําเสนอราง 

(รองประธานสภา) ขอบัญญัติก็เพราะรางขอบัญญัติเลมนี้ สมาชิกไดรับกันอยูแลวทุกคน กระผมวาเปน

การเสียเวลาท่ีคณะผูบริหารตองมาอานใหทุกคนรับฟง  

  -  ขอเรียนเชิญคุณธวัชชัย พงหลง 
   

นายธวัชชัย  พงหลง -   เรียนทานประธาน ตามท่ีกระผมและเพ่ือนสมาชิกลุกข้ึนมาอภิปรายก็เพราะวา 
    (ส.อบต.ม.1) ทานประธานไดอนุญาตแลว ขอบคุณครับ 
 

นายอภิสิทธิ์  คงสม  -   กอนท่ีเราจะพักการประชุม ขอเรียนเชิญคณะผูบริหารตอบขอซักถามครับ 

 (รองประธานสภา) 
  

นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ  -    เรียนทานประธาน ตามท่ีทานธวัชชัย พงหลง ไดกลาวไวในเบื้องตนวาทาน 

(นายก อบต.ควนกาหลง)    ประธานท่ีทําหนาท่ีในขณะประชุมไดอนุญาตใหสมาชิกสภาไดตั้งขอซักถามได 
และขอใหคณะผูบริหารรวบรัดในการนําเสนอรางขอบัญญัติกระผมก็ไดเตรียมท่ีจะ
ชี้แจงโดยเฉพาะในสวนของท่ีดินและสิ่งกอสราง เพราะเปนความตองการของพ่ี
นองประชาชนโดยตรง อยางไรก็ดีตามระเบียบขอบังคับคณะผูบริหารจะตอง
นําเสนอรางขอบัญญัตินี้ใหกับสมาชิกสภาไดตรวจสอบดูไมนอยกวา 3 วัน แตผมก็
ไดปฏิบัติตามระเบียบขอบังคับทุกประการโดยมอบหมายใหเจาหนาท่ีนําสงเอกสาร
ใหกับทุกทานเปนท่ีเรียบรอยแลว ดังนั้นในวันนี้การท่ีกับผมพูดเสนอท้ังหมดหรือให
สมาชิกสอบถามเลยนั้นก็สามารถทําไดท้ังสองอยาง 
 

ประเด็นของทานธวัชชัย โครงการฝกอบรมนี้กระผมก็เพ่ิงไดเห็นวา 4 วันตาม
ความจริงแลวตามท่ีไดหารือกับทานสมาชิกสภาในเบื้องตนนั้นไดบอกวาจะทํา
โครงการในภาคใต ซ่ึงรายละเอียดท้ังหมดนั้นของคําชี้แจงประกอบโครงการ
บางครั้งกระผมก็ไมไดอานท้ังหมดโดยอานเฉพาะจุดสาระสําคัญสําหรับโครงการนี้
ก็เพ่ิงรูวาจะไปศึกษาดูงานท่ีภาคใตเปนเวลา 4 วัน และคาใชจายนั้นกระผมไม
แนใจวาเทาไหรสําหรับคาท่ีพักเพราะภาคใตนั้นเปนจังหวัดทองเท่ียวโดยเฉพาะ
ภูเก็ตจะคอนขางมีราคาสูงกวาท่ีอ่ืนๆซ่ึงในรางขอบัญญัติไมไดระบุจํานวนวันและ
พ้ืนท่ี 
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ดังนั้นสามารถทําการแกไขไดในองคประกอบของการชี้แจงงบประมาณ
โครงการ ไมมีปญหาสําหรับเรื่องนี้ ประเด็นของทานประสิทธิ์ งานประเพณีและ
วัฒนธรรมกระผมขอชี้แจงอยางนี้ ขอบัญญัติในปนี้ไมเหมือนกับทุกๆปท่ีผานมา
เนื่องจากวาทางรัฐบาลและกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินไดกําหนดหลักเกณฑ 
เรียกวาคาใชจายการจัดงานและการแขงขันกีฬาไมเกิน 5% สําหรับองคการ
บริหารสวนตําบล คําวา 5% ขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ก็คือ
สามารถดําเนินการไดประมาณ 1.3 ลานบาท ทําใหมีผลกระทบตอการจัดงาน
กิจกรรมหลายๆ โครงการ จึงไดหารือกับปลัดและเจาหนา ท่ีทุกสวนเพ่ือ            
ตัดกิจกรรมบางกิจกรรมคงไวแตกิจกรรมท่ีมีความสําคัญเทานั้น บางกิจกรรมท่ีสุม
เสี่ยงเชนการจัดงานวันเด็กแหงชาติซ่ึงมีเง่ือนไข มีขอบังคับมากมายจึงตัดออกไป 
กิจกรรมโครงการรดน้ําผูสูงอายุก็ตองงด หลายๆทองถ่ินก็หยุดกันหมดแลวและก็
งานประเพณีลอยกระทงก็คงตองหยุดไปกอนในปนี้เปนปท่ี 2 ก็เพราะวาเปน
ชวงเวลาของการไวทุกข  จากการเสด็จสวรรคตของในหลวงรัชกาลท่ี 9 และก็งาน
ประเพณีชักพระก็เชนเดียวกันจัดใหมีการสมโภชเพียงอยางเดียว ไมมีกิจกรรมรื่น
เริงบันเทิงแตอยางใดเพราะวาเปนชวงของการไวทุกข  

 

ดังนั้นก็ผมขอนําเรียนอยางนี้นะครับวาโครงการตางๆเหลานี้ท่ีมีในครั้งท่ีผาน
มาไมไดตกหลนครับทาน แตทําไปเพราะตามระเบียบ คําสั่งการของรัฐบาลและ
กรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ิน ประเด็นของทานรอสนัน ในเรื่องของแผนงาน
การเกษตร ในสวนขององคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงก็ใหความสําคัญอยู 
แตมีจํากัดอยูวาเรามีอํานาจหนาท่ีหรือไมท่ีจะชวยดานการเกษตรและตอนนี้เอง
โครงการตางๆเชนหนวยงานแพทยฉุกเฉินก็มีปญหาเหมือนกันหลายๆ อบต.ก็หยุด
บริการไปแลวเหมือนกันเพราะจะเบิกจายเงินไมไดมันมีปญหาในเรื่องของอํานาจ
หนาท่ีอันนี้นําเรียนใหทานไดทราบ อํานาจหนาท่ีของอบต.ของเราตอนนี้ก็คือทําได 
3 อยางท่ีชัดเจน คือเรื่องน้ํา เรื่องไฟและเรื่องถนนเทานั้นครับ และอีกอยางหนึ่งก็
คือการจัดการขยะสามารถทําได 100% เพราะวารัฐบาลไดมอบหมายใหทองถ่ิน
ดําเนินการในเรื่องนี้ท้ังประเทศ ดังนั้นกิจกรรมโครงการตางๆท่ีนอกเหนือจากนี้
อบต. ไมสามารถจะทําไดเพราะบางกิจกรรมโครงการมีหนวยงานอ่ืนทําอยูแลว
รัฐบาลมีความพยายามท่ีจะแยกอํานาจหนาท่ีของแตละหนวยงานแตละองคกรใหมี
ความชัดเจนไมซํ้าซอน เม่ือกอนทองถ่ินจัดกิจกรรมโครงการตางๆมักจะไปลวงล้ํา
ซํ้าซอนกับหนวยงานอ่ืนท่ีเขารับผิดชอบอยูแลว 

 

ในเรื่องของชมสวน ชวนชิม อ่ิมผลไม การประชุมท้ัง 2 ครั้ง กระผมก็
ไมไดอยูในท่ีประชุมเลย ซ่ึงผลการประชุมก็ไดสรุปวาใหบริเวณสระน้ําบานซอย 10 
เปนจุดสตารท และสิ้นสุดท่ีน้ําตกสายใจกระผมไมแนใจวาสมาชิก อบต.ท้ัง 2 ทาน
ของหมูท่ี 6 อยูในท่ีประชุมหรือเปลาในวันนั้น ซ่ึงการจัดทําโครงการนี้ประชาชนใน
พ้ืนท่ีวาตองมีสวนรวมในการจัดงานกิจกรรมในครั้งนี้ดวย เพราะวาการเบิกจาย
งบประมาณนั้นเบิกไดเฉพาะคาอาหารกลางวัน เครื่องดื่ม โตะ เต็นท และคาเกาอ้ี
เปนตน 
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สําหรับคาแรงของผูชวยในการปรับแตงสถานท่ีนั้นไมสามารถเบิกได ตามระเบียบ
ของกรมสงเสริมปกครองสวนทองถ่ินเพราะ ฉะนั้นก็ตองขอความอนุเคราะหทาน
สมาชิกท้ัง 2 ทานและผูใหญบาน ในการเตรียมความพรอมในการจัดงาน การ
ปรับปรุงสถานท่ีทองเท่ียว มีขอจํากัดครับทานประธาน จังหวัดเองก็มีปญหาอยูแต
เดิมเราสามารถตั้งงบประมาณไดแตขณะนี้ไมสามารถตั้งงบประมาณไมได
เนื่องจากวาสถานท่ีทองเท่ียวตองเปนของทองถ่ินเอง แตถาอยูในอุทยานแหงชาติ 
เขตอนุรักษ ไมสามารถทําได ทานเคยไดยินขาวหรือไมวาโครงการตําบลละ 5 ลาน
ในจังหวัดพัทลุงไดนําเงินงบประมาณไปกอสรางปรับปรุงแหลงทองเท่ียวก็โดนเรียก
เงินคืนท้ังหมดเลยครับเพราะวาไปทําในเขตอุทยานแหงชาติ 
 

ในเรื่องของสปสช.กองทุนหลักประกันสุขภาพระดับตําบลกระผมเปน
ประธานคณะทํางานโดยตําแหนงซ่ึงมีคณะกรรมการคอยบริหารอยู โดยองคการ
บริหารสวนตําบลควนกาหลงเองก็ดําเนินการอยางตอเนื่องอาจจะมีประสิทธิภาพ
บางไมมีประสิทธิภาพบาง แตก็พยายามปรับปรุงแกไขอยู ท่ีผานมามีปญหาในเรื่อง
ของเจาหนาท่ีนอย กระผมก็เรงหาเจาหนาท่ีมาเพ่ิมอยูในขณะนี้ก็คงจะแกปญหา
และเพ่ิมประสิทธิภาพตอไปครับทาน 

 

นายอภิสิทธิ์  คงสม  -   ขอขอบคุณคณะผูบริหาร 

 (รองประธานสภา)  -------------------------พักการประชุม 1 ชั่วโมง------------------------------------- 
  

นายดลหมาน ดานเทง  -   ขอดําเนินการประชุมตอในชวงบาย  

   (ประธานสภา)   -   ขอเรียนเชิญคุณประสิทธิ์ เปยคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
  

นายประสิทธิ์ เปยคง  -   เรียนทานประธาน งบกลาง เงินรางวัลนําจับ คดีจราจร จํานวนเงิน 20,000   

   (ส.อบต.ม.11)   บาท เปนยังไงครับทาน ทําไมตองตั้งจายไว 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

นายดลหมาน ดานเทง  -   ขอขอบคุณ คุณประสิทธิ์ เปยคง                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

   (ประธานสภา)   -   ขอเรียนเชิญ คุณอนุชาติ ขะสุวรรณ 
 

นายอนุชาติ ขะสุวรรณ  -   เรียนทานประธาน ขอแสดงความยินดีกับเพ่ือนสมาชิกท่ีไดรับงบประมาณเขา 

(เลขานุการสภาฯ) ไปพัฒนาในพ้ืนท่ีของหมูบานแตละหมู ถึงแมวาปนี้หมูท่ี 3 ของกระผม จะไมไดรับ
จัดสรรจากรางขอบัญญัติในครั้งนี้ก็ตามแตไมเปนไรก็คิดวาทางคณะผูบริหาร          
คงเล็งเห็นถึงความสําคัญของโครงการอยูแลว กระผมขอฝากคณะผูบริหารชวย       
สงโครงการกอสรางถนนคอนกรีตสายซอยรวมใจหมูท่ี 3 ไปใหหนวยงานตางๆ             
ท่ีพอจะมีงบประมาณเพ่ือใหการชวยเหลือพ่ีนองประชาชนในพ้ืนท่ีในการคมนาคม
ตอไป และขอสอบถามรางขอบัญญัติเลมนี้ ไมมีการตั้งจายวัสดุ หินคลุก               
ยางมะตอย ในการซอมแซมถนนบางหรืออยางไร ขอบคุณครับ 
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นายดลหมาน ดานเทง  -   ขอขอบคุณ คุณอนุชาติ ขะสุวรรณ 

   (ประธานสภา)   -   ขอเรียนเชิญ คณะผูบริหารนําเรียนชี้แจง 
 

 

นายณัฐภาพงศ  สุวรรณชนะ   -    เรียนทานประธาน ประเด็นของทานประสิทธิ์ ในเอกสารหนาท่ี 30/30   

(นายก อบต.ควนกาหลง) เปนระเบียบของการเบิกจายรางวัลเงินนําจับคดีจราจรของเจาหนาท่ีสถานี 
ตํารวจภูธรควนกาหลง และในสวนของประเด็นของทานอนุชาติ ตองขอประทาน
โทษดวยสําหรับหมูท่ี 3 และอีก 2 หมูบานท่ีไมไดรับงบประมาณในการปรับปรุง
พัฒนาทางดานโครงสรางพ้ืนฐานในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายนี้ แต
อยางไรก็ตามจากการท่ีไดพูดคุยปรึกษาหารือยังมีงบประมาณของหนวยงานท่ีจะ
เขามาดําเนินการและกําลังดําเนินการอยูในขณะนี้จํานวนหลายโครงการ 
โดยเฉพาะหมูท่ี 3 เอง เม่ือเชากระผมไดสงโครงการกอสรางคอนกรีตสายซอย
รวมใจบานซอย 2 ของหมูท่ี 3 ไปยังโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดสตูล และของ
หมูบานอ่ืนก็สงไปดวยครับ กระผมเองก็มิไดนิ่งนอนใจก็พยายามหาทางชวยเหลือ
พ่ีนองประชาชนกันตอไปครับ 
 
 

นายดลหมาน ดานเทง  -   ขอขอบคุณ คณะผูบริหาร สมาชิกทานใดมีขอเสนอแนะ แกไข เพ่ิมเติม 

   (ประธานสภา)      สอบถามอีกหรือไม ขอเรียนเชิญคุณสุพัฒน พระธาตุ 
 

นายสุพัฒน พระธาตุ  -   เรียนทานประธาน กระผมขอขอบคุณคณะผูบริหารท่ีจะไดกระจายโครงการ 

(ส.อบต.ม.4) ในรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป พ. ศ. 2561 ในครั้งนี้ถึงแมวาหมูท่ี 
4 ของกระผมจะไดไมครบ แตผมคิดวาทานนายกคงมีศักยภาพตามท่ีเราก็ไดเห็น
กันมาแลว อยางไรก็ตามตองขอบคุณคณะผูบริหารอีกครั้งหนึ่งแทนพ่ีนอง
ประชาชนตําบลควนกาหลง สําหรับถนนท่ีสรางใหมก็สรางไปแตสําหรับถนนเกาท่ี
ชํารุดเสียหายก็มีอยูเยอะ โดยเฉพาะหนาบานของผมบานซอย 5 ก็ชํารุดเสียหาย
มากแลวฝากนายกดวยนะครับในเรื่องนี้ 

 

นายดลหมาน ดานเทง      -   ขอขอบคุณ คุณสุพัฒน พระธาตุ  

(ประธานสภา)  -  สมาชิกทานใดมีขอสงสัยซักถาม เสนอแนะเพ่ิมเติมอีกหรือไม หากไมมีตอไปเปน 
ข้ันตอนการลงมติรับหลักการ แหงรางขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป
งบประมาณ พ.ศ.2561  
 

 -  สมาชิกทานใดใหความเห็นชอบ รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 
 - สมาชิกทานใดไมใหความเห็นชอบ รับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ
รายจายประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2561 โปรดยกมือข้ึน 

 

 องคประชุม  19 เสียง 

 เห็นชอบ  19 เสียง 

 ไมเห็นชอบ  - เสียง 

 งดออกเสียง  - เสียง 
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 สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง ใหความเห็นชอบ รับ
หลักการแหงราง ขอบัญญัติงบประมาณรายจายประจําป งบประมาณ พ.ศ. 
2561 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ตามระเบียบกฎหมายเม่ือสภาทองถ่ินรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณ 

(ประธานสภา ฯ) รายจายแลว สภาทองถ่ินตองดําเนินการ 
1. ตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ 
2. เลือกคณะกรรมการแปรญัตติ 
3. กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ 

 

- ซ่ึงในการแตงตั้งคณะกรรมการแปรญัตติ  ตองไมนอยกวา 3 ทาน และไมเกิน 7 
ทาน ขอเรียนเชิญสมาชิกสภาเสนอ  
- ขอเรียนเชิญคุณคลอง ไหมแยม ครับ 

 

นายคลอง ไหมแยม  -  กระผมขอเสนอใหมีคณะกรรมการแปรญัตติ จํานวน 3 ทาน 
  (ส.อบต.ม.3) 
  

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง จํานวน 10 เสียง 

(ประธานสภา ฯ) 1.  นายธวัชชัย  พงหลง  ส อบต.หมูท่ี 1 (รับรอง) 
 2.  นายทอง ตรีรัตน  ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 
 3.  นายเฉลียว คงทอง  ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 
 4.  นายอุดร บัวพันธ   ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 
 5.  นายหยา  โมฮัมหมัด ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 
 6.  นายไพโรจน ดําสงค   ส อบต.หมูท่ี 9 (รับรอง) 
 7.  นายมนิตย   คงปาน  ส อบต.หมูท่ี 10 (รับรอง) 
 8.  นายวัชระ สกุลสันต ส อบต.หมูท่ี 10 (รับรอง) 
  9.  นายกัญจนพงศ นพภาพันธ ส อบต.หมูท่ี 11 (รับรอง) 
 10.  นายประสิทธิ์ เปยคง  ส อบต.หมูท่ี 11 (รับรอง) 
 

 - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม ไมมีนะครับ 
 

 สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง แตงตั้งคณะกรรมการแปร
ญัตติจํานวน 3  ทาน 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเรียนเชิญทานสมาชิกนําเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 
   (ประธานสภา ฯ) เรียนเชิญ คุณวัชระ สกุลสันต 
 
 

นายวัชระ สกุลสันต - กระผมขอเสนอ ทานไพโรจน ดําสงฆ เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 1 

   (ส.อบต.ม.10) 
  
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง จํานวน 10 เสียง 

  (ประธานสภา ฯ) 1.  นายทอง ตรีรัตน  ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 
 2.  นายคลอง  ไหมแยม  ส อบต.หมูท่ี 3 (รับรอง) 

3.  นายรอสนัน เส็มเล็ม   ส อบต.หมูท่ี 6 (รับรอง)  
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 4.  นายอุดร บัวพันธ   ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 
 5.  นายหยา  โมฮัมหมัด ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 
 6.  นายสุรศักดิ์   ธรรมรักษา  ส อบต.หมูท่ี 8 (รับรอง) 
 7.  นายมนิตย   คงปาน  ส อบต.หมูท่ี 10 (รับรอง) 
 8.  นายวัชระ สกุลสันต ส อบต.หมูท่ี 10 (รับรอง) 
  9.  นายกัญจนพงศ นพภาพันธ ส อบต.หมูท่ี 11 (รับรอง) 
 10.  นายประสิทธิ์ เปยคง  ส อบต.หมูท่ี 11 (รับรอง) 
 

 - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม ไมมีนะครับ 
 

 สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง แตงตั้งนายไพโรจน       
ดําสงฆ เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเรียนเชิญทานสมาชิกนําเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 

   (ประธานสภา ฯ) เรียนเชิญ คุณรอสนัน เส็มเล็ม 
 

 

นายรอสนัน เส็มเล็ม - กระผมขอเสนอ คุณทอง ตรีรัตน เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 2 
   (ส.อบต.ม.6) 
  
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง จํานวน 10 เสียง 

   (ประธานสภา ฯ) 1.  นายธวัชชัย  พงหลง  ส อบต.หมูท่ี 1 (รับรอง) 
 2.  นายเฉลียว คงทอง  ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 
 3.  นายคลอง  ไหมแยม  ส อบต.หมูท่ี 3 (รับรอง) 
 4.  นายรอสนัน เส็มเล็ม   ส อบต.หมูท่ี 6 (รับรอง) 
 5.  นายหยา  โมฮัมหมัด ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 
 6.  นายไพโรจน ดําสงค   ส อบต.หมูท่ี 9 (รับรอง) 
 7.  นายมนิตย   คงปาน  ส อบต.หมูท่ี 10 (รับรอง) 
 8.  นายวัชระ สกุลสันต ส อบต.หมูท่ี 10 (รับรอง) 
  9.  นายกัญจนพงศ นพภาพันธ ส อบต.หมูท่ี 11 (รับรอง) 
 10.  นายประสิทธิ์ เปยคง  ส อบต.หมูท่ี 11 (รับรอง 
 

 - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม ไมมีนะครับ 
 

 สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง แตงตั้งนายทอง ตรีรัตน 
เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเรียนเชิญทานสมาชิกนําเสนอ คณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 

(ประธานสภา ฯ) เรียนเชิญ คุณมนิตย  คงปาน  
 

นายมนิตย  คงปาน  - กระผมขอเสนอ คุณคลอง ไหมแยม เปนคณะกรรมการแปรญัตติ คนท่ี 3 
(ส.อบต.ม.10)  
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นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง จํานวน 10 เสียง 

(ประธานสภา ฯ) 1.  นายมุสตอฝน แกสมาน ส อบต.หมูท่ี 1 (รับรอง) 
 ๒.  นายทอง  ตรีรัตน   ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 
 3.  นายเฉลียว คงทอง  ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 
 4.  นายรอสนัน เส็มเล็ม   ส อบต.หมูท่ี 6 (รับรอง) 
 5.  นายไพโรจน ดําสงฆ  ส อบต.หมูท่ี 9 (รับรอง) 
 7.  นายอุดร บัวพันธ   ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 
 8. นายหยา  โมฮัมหมัด ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 

 9.  นายสุรศักดิ์ ธรรมรักษา  ส อบต.หมูท่ี 8 (รับรอง) 

 10. นายมนิตย คงปาน   ส อบต.หมูท่ี 10 (รับรอง) 
 

 - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม  ไมมีนะครับ 

 

 ส รุ ป   ม ติ ส ภ า อ ง ค ก า ร บ ริ ห า ร ส ว น ตํ า บ ล ค ว น ก า ห ล ง  แ ต ง ตั้ ง                     
นายคลอง ไหมแยม เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
 

สรุป คณะกรรมการแปรญัตติ มีจํานวน 3 คน ดังรายชื่อตอไปนี้นะครับ 
 

          - นายไพโรจน   ดําสงฆ  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 1 
 -  นายทอง  ตรีรัตน    เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 2 

 -  นายคลอง  ไหมแยม  เปนคณะกรรมการแปรญัตติคนท่ี 3 
 

- ในสวนของการเลือกประธาน  รองประธาน เลขานุการ ของคณะกรรมการแปร
ญัตติใหท้ังสามทานไปเลือกกันเอง 
 

 - การกําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ ใหท่ีประชุมสภาองคการบริหารสวน
ตําบล กําหนดระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติไวไมนรอยกวา 24 ชั่วโมง นับแตสภา
ทองถ่ิน มีมติรับหลักการแหงรางขอบัญญัติงบประมาณตามกระเบียบกระทรวง
มหาดไทยฯ ขอเชิญสมาชิกนําเสนอ  
 

 -  เชิญทานคลอง ไหมแยม 
 

นายคลอง ไหมแยม -  กระผมขอเสนอระยะเวลาเสนอคําแปรญัตติ เปนเวลา 3 วัน  
 (ส.อบต.ม.3) ตั้งแตวันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2560 
 

นายดลหมาน  ดานเทง - ขอเสียงรับรอง/เสียงรับรองถูกตอง จํานวน 5 เสียง 

 (ประธานสภา ฯ) 1.  นายธวัชชัย พงหลง    ส อบต.หมูท่ี 1 (รับรอง) 
2.  นายคลอง ไหมแยม    ส อบต.หมูท่ี 3 (รับรอง) 
3.  นายเฉลียว คงทอง    ส อบต.หมูท่ี 2 (รับรอง) 

 4.  นายรอสนัน เส็มเล็ม    ส อบต.หมูท่ี 6 (รับรอง) 
 5.  นายหยา  โมฮัมหมัด ส อบต.หมูท่ี 7 (รับรอง) 
 

 - มีสมาชิกทานใดคิดเห็นเปนอยางอ่ืนบางหรือไม ไมมีนะครับ 

 

สรุป  มติสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง การกําหนดระยะเวลาเสนอ
คําแปรญัตตเิปนเวลา 3 วัน ตั้งแตวันท่ี 9 – 11 สิงหาคม 2560 
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นายดลหมาน  ดานเทง - ขอดําเนินการประชุมตอ ในระเบียบวาระท่ี 6 

 (ประธานสภา ฯ) 

  

ระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ 

 - ไมมี - 

นายดลหมาน  ดานเทง -  บัดนี้ไดดําเนินการประชุมครบทุกระเบียบวาระการประชุมแลว หากการดําเนิน 

(ประธานสภา ฯ)  การประชุมมีขอผิดพลาดประการใดตองขออภัยมา ณ ท่ีนี้ดวย กระผมขอปดการ
ประชุมสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลงสมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2  
ประจําป  2560  ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 

ปดประชุม เวลา 16.3๐ น. 

 

(ลงชื่อ)   อนุชาติ ขะสุวรรณ ผูบันทึกรายงานการประชุม 

        (นายอนุชาติ  ขะสุวรรณ) 

ตําแหนง  เลขานุการสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

 

 
 

(ลงชื่อ)   ดลหมาน  ดานเทง ผูรับรองรายงานการประชุม 

         (นายดลหมาน  ดานเทง) 

ตําแหนงประธานสภาองคการบริหารสวนตําบลควนกาหลง 

 

 
 

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
 
 

ลงชื่อ  สุพัฒน  พระธาตุ กรรมการ      ลงชื่อ  วิเชียร  คงสุวรรณ กรรมการ     ลงชื่อ  วิรัตน  นาโควงค กรรมการ 
       (นายสุพัฒน  พระธาตุ)                    (นายวิเชียร  คงสุวรรณ)                 (นายวิรัตน  นาโควงศ) 
           ส.อบต.หมูท่ี ๔                               ส.อบต.หมูท่ี ๔                            ส.อบต.หมูท่ี ๙ 
 
 


